



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## Nghe tiến độ thực hiện một số dự án



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.  
Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 3/12, UBND tỉnh họp nghe tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng

(Xem tiếp trang 4)  
MINH HƯƠNG

### BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH

## Triển khai nhiệm vụ quý I/2019

Chiều ngày 3/12, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh họp đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT 11 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý I/2019. Đồng chí Đặng Trọng

Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì cuộc họp.

Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự

ATGT, trong đó tập trung thực hiện Công điện số 06/CD-UBND ngày 1/6/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp xử lý lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng trái phép

vía hè, lòng, lề đường,

hành lang ATGT đường bộ, đường thủy và quảng cáo, rao vặt trái phép. Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/11/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 65 người, bị thương 32 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 1 người chết.

(Xem tiếp trang 4)  
PHẠM HƯNG

## Họp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.  
Ảnh: MINH ĐỨC

Chiều ngày 3/12, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đã xin chủ trương của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để bổ nhiệm các chức danh: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, cán bộ phụ trách Trung

tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, cán bộ phụ trách Trường THPT Nguyễn Trãi và Hiệu trưởng Trường THPT Thái Ninh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, xin chủ trương kiện toàn các chức danh: Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin của huyện Kiến Xương; Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

(Xem tiếp trang 4)  
NGÂN HÀ

## ► Giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều ngày 3/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11, năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tháng 11/2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các nội dung kết luận tại hội nghị giao ban tháng 10 để triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là các đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo của Trung ương. Tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII). Toàn ngành tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiến hành sơ kết, tổng kết xây dựng các loại báo cáo và tích cực tổ chức các hội thảo, tham gia ý kiến vào các dự thảo, văn bản của Trung ương và cụ thể hóa tại địa phương đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong tổ chức

(Xem tiếp trang 4)  
THU THÚY

## ► ĐÔNG HƯNG

### Phấn đấu 100% trẻ em trong độ tuổi được cân đo và uống vitamin A

Thực hiện kế hoạch của ngành Y tế tổ chức ngày vi chất dinh dưỡng năm 2018, ngày 3/12, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với các trạm y tế trong huyện tổ chức cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi uống vitamin A và khám phân loại bệnh tật, cân, đo chỉ số phát triển phôi, chống suy dinh dưỡng.

Theo tổng hợp từ Trung tâm Y tế huyện, có 14.536 trẻ em trong độ tuổi sẽ được uống vitamin A trong đợt này, trong đó có trên 1.900 trẻ em từ 6 - 12 tháng tuổi, 12.570 trẻ em từ 12 - 36 tháng tuổi. Ngoài ra, những trẻ em đã trên 36 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng, còi xương cũng sẽ được uống bổ sung vitamin A trong đợt này.

Trước đó, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo các trạm y tế lập danh sách và mời gọi từng hộ gia đình có trẻ em trong độ tuổi uống vitamin A đầy đủ, tránh bỏ sót. Các trạm y tế cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng tại cộng đồng. Vì vậy, ngay trong buổi sáng ngày vi chất dinh dưỡng, số trẻ đến uống vitamin A và cân, đo chỉ số phát triển đã đạt 80%.

HÀ ANH

## ► BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ Khám bệnh, tặng quà người khuyết tật

Nhân ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Gần 100 người khuyết tật đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư khám bệnh, siêu âm, điện tim... tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Qua đó đánh giá tình trạng khuyết tật, bệnh tật của đối tượng đồng thời tặng mỗi người một suất quà trị giá trên 200.000 đồng gồm thuốc, thực phẩm chức năng và quà.

Hoạt động khám bệnh, tặng quà của Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư dành cho người khuyết tật không chỉ giúp người khuyết tật biết được tình trạng bệnh tật, từ đó chữa trị kịp thời, giúp giảm bớt thời gian và chi phí chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm, khích lệ người khuyết tật cả về thể chất và tinh thần, giúp người khuyết tật có thêm động lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

ĐỨC ANH

## Gắn dạy nghề, giải quyết việc làm với giảm nghèo bền vững

(Xem trang 3)



Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh (xã Mê Linh, huyện Đông Hưng) tạo việc làm cho nhiều lao động.

### THÀNH PHỐ

## Tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách

(Xem trang 2)

## ● LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH Gặp mặt tác giả tham gia triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ

Chiều ngày 3/12, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức gặp mặt tác giả tham gia triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ (SILF) năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ là hoạt động thường niên do Tổ chức

(Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN CƯỜNG

## ● Giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 3/12, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức giám sát công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tại ngành Y tế Thái Bình. Trong 1 ngày, đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Y tế Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải. Tại các nơi giám sát, đoàn đã kiểm tra kết quả công tác PCTHCTL, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị.

Theo đánh giá chung, công tác PCTHCTL được ngành Y tế Thái Bình triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đến nay, ngành Y tế và các cơ sở y tế đều đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng mô hình cơ sở y tế không khói thuốc, bệnh viện không khói thuốc. Công tác PCTHCTL được đưa vào đánh giá thi đua hàng năm của cá nhân, tập thể. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức như qua các cơ quan truyền thông đại chúng, các cuộc họp cán bộ, viên chức của đơn vị; qua hình thức trực quan như băng rôn, khẩu hiệu; qua các cuộc họp hội đồng người bệnh, người nhà người bệnh và qua hệ thống loa truyền thanh của bệnh viện... Số cán bộ, viên chức ngành Y tế còn hút thuốc lá không đáng kể, tình trạng hút thuốc lá trong các cơ sở y tế giảm rõ rệt.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận, chia sẻ, tổng hợp để đề xuất giải quyết những khó khăn gặp phải ảnh hưởng đến kết quả công tác PCTHCTL của ngành Y tế Thái Bình. Trong đó, những khó khăn chủ yếu vẫn là số cán bộ làm công tác PCTHCTL còn kiêm nhiệm; kinh phí cho công tác PCTHCTL hạn chế; vẫn còn tình trạng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thiếu ý thức, cò tình hút thuốc lá trong bệnh viện...

HÀ DUNG